



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า ๓๔ ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างรวดเร็วจึงออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังต่างประเทศ และเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

๒. บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามข้อ ๑ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และกรณีพบว่ามิใช่หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สังเกตอาการตนเอง อย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนาใด ๆ เป็นเวลา ๑๔ วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทย หรือใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์แทน

๓. บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตัวเองเพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อได้ต่อไป

๔. ให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

๕. เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พื้นทางเดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

๖. ให้มหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีการเชิญ บุคลากรจากต่างประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เข้าร่วมกิจกรรมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน

๗. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก

๘. ให้บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยด่วน เพื่อร่วมกัน ควบคุมสถานการณ์นี้ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ